



# จับข่าวเอามาย่า

**ก**ารแข่งขันฟุตบอล “เอ็มสปอร์ต-เทศบาลเมืองยโสธร คัพ 2014 ครั้งที่ 7” ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี และประชาชนทั่วไป จัดโดย **วีรวัฒน์ ภัทรนิกร** นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เปิดรับสมัครวันที่ 1-8 พฤศจิกายนนี้ ที่เคาน์เตอร์



จำเอก สุทธิชัย ไชยวิเศษ



วีรวัฒน์ ภัทรนิกร

ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลเมืองยโสธร หรือที่ห้องทำงาน ชั้น 2 “จำตึก” จำเอกสุทธิชัย ไชยวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง โทร.08-6651-2589

กำหนดจับสลากแบ่งสายในวันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิง) เทศบาลเมืองยโสธร รับโปรแกรมการแข่งขันวันที่ 11 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 แข่งขันวันที่ 14-23 พฤศจิกายน วันราชการคู่แรกเริ่มเวลา 15.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ คู่แรกเวลา 08.30 น. ณ สนามฟุตบอลลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร

“ทุกทีมที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำนักกีฬาหรือตัวแทนมาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 17.30 น. ไม่น้อยกว่าทีมละ 5 คน โดยแต่งชุดนักกีฬาของแต่ละทีม ถ้าทีมใดไม่มาร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน จะโดนหัก 3 คะแนนจากการแข่งขันในรอบแรก และจะไม่ได้รับเครื่องดื่มเกลือแร่”

ที่บ้านน้อยสุรินทร์ หมู่ 12 ต.ตาตอง อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู นายอำเภอเมืองยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาตอง ทหารกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ช่วยกันรื้อบ้านที่พังของ **นายพนม ธรรมรัมย์** อายุ 67 ปี ที่พิการขาบอดทั้งสองข้าง อีกทั้งไม่มีลูกหลานคอยดูแลต้องอาศัยเพื่อนบ้านหาให้กินในแต่ละวัน ส่วนบ้านหลังที่อยู่อาศัยก็ทรุดโทรม

นายสมเพชรเล่าว่า นายพนม ยากจน ตัดไม้ฟันไปขายเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองมาตลอด เมื่อสมัยสายตาดีแม้ชีวิตจะลำบาก แต่



นายพนมก็คอยช่วยเหลืองานสังคมภายในหมู่บ้านมาโดยตลอดจนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน ต่อมาเมื่อปี 2549 ตาก็เริ่มมองไม่เห็นทั้งสองข้าง จึงไม่สามารถประกอบอาชีพและช่วยงานสังคมได้เหมือนแต่ก่อน ได้รับความลำบาก ที่ผ่านมามีอำเภอและเทศบาลตำบลตาตอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำข่าวสารอาหารแห้งและเครื่องนุ่งห่มมาช่วยเหลือ เทศบาลตำบลตาตองจ่ายเบี้ยคนพิการให้อีกเดือนละ 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

“ที่อยู่อาศัยทรุดโทรมไม่สามารถอาศัยได้จึงรื้อบ้านเพื่อก่อสร้างให้ใหม่ เป็นการช่วยเหลือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย”

**นายขวัญชัย ตียะวานิชย์** นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน นายสีทอง จิววัฒน์เศรษฐ์ ประธานจัดงาน 14 ปี สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ร่วมเป็นหนึ่งในอาเซียน และ **นางนิตยา สุวรรณราชย์** นักวิชาการขนส่งชำนาญการขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ภายใต้ชื่องาน “14 ปี สมาคมขนส่งสินค้า ร่วมเป็นหนึ่งในอาเซียน” ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้



โดยใช้สถานที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เวลา 08.30-22.30 น. ภายในงานมีนิทรรศการ Truck Show 2014 แสดงนวัตกรรมทางด้านยานยนต์เพื่อการขนส่ง และนวัตกรรมใหม่ของพลังงานทางเลือกเพื่อการขนส่ง รวมถึงเทคโนโลยีอะไหล่ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น สินค้าและผู้ประกอบการโลจิสติกส์ การประกันภัยจากสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน

“เป็นการพัฒนาระบบขนส่งในประเทศอย่างมีคุณภาพยั่งยืน และก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเท่าเทียม สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ที่วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายนำชัย หล่อวัฒน์ตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA นำพนักงานไฟฟ้าในสังกัด ร่วมทอดถวายผ้าป่าหลอดไฟประหยัดไฟฟ้าหรือหลอด LED จำนวน 329 หลอด เพื่อให้วัดป่าพุทธมงคล เป็นพุทธสถานประหยัดพลังงานไฟฟ้า และร่วมทอดถวายผ้าป่าเพื่อมอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการ



บำรุงวัด ในโอกาสครบรอบ 54 ปี การสถาปนากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเป็นพลังศรัทธาของพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี “พระราชศีลโสภิต” ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

“จากนั้นได้ทำพิธีเปิด PEA Shop และ Pea Mobile shop แห่งแรกของ จ.กาฬสินธุ์ ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ มี “นายภูษงค์ โพธิ์ภูสัย” ผู้ว่ากาฬสินธุ์ “นายวิจิต เกตวงศา” ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.อุบลราชธานี) นำพนักงานการไฟฟ้าในสังกัด ส่วนราชการและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง”

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒน์ พัฒกุล รองผู้ว่า นายจารุมัย นพรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ว่า นางเสาวลักษณ์ แผละบัง ประชาสัมพันธ์จังหวัด นครศรีธรรมราช ร่วมแถลงนโยบายการทำงานตามโครงการผู้ว่า พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นครศรีธรรมราช

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า



พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า

ต้อนรับการมาทำหน้าที่ในครั้งนี้ เห็นข่าวที่ถูกนำเสนอทางหน้าสื่อจะพบว่านครศรีธรรมราชมีข่าวออกมามากมาย ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่อ่านแล้วค่อนข้างตกใจ อาจส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชไม่ดูดี ออกมาให้สื่อช่วยกันนำเสนอข่าวในเชิงสร้างสรรค์เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชมากขึ้น

“นครศรีธรรมราช มีจุดขายที่น่าสนใจ เทียบกับจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆ ไม่ได้ แต่ในระดับภาคใต้ นครศรีธรรมราชไม่แพ้ใครแน่นอน มีทั้งภูเขา ทะเล ที่ลุ่ม มีครบหมด จึงต้องชูการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อสร้างเม็ดเงินสะพัด ซึ่งมี 3 สาย คือ สายท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม สายท่องเที่ยวธรรมชาติ และท่องเที่ยวทางทะเล สามารถนำ อ.ขนอม มาแข่งขันกับเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้”



ที่หมวดสุนัขทหาร กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 น.อ.ชจรฤทธิ์ แก้วอำไพ รองผู้บัญชาการกองบิน 46 น.ส.ณัฐรชิต ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิบูลย์โลก และคณะ ร่วมกิจกรรมการฝึกสุนัข โดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงของกองบิน 46 เนื่องจากมีปัญหาสุนัขจรจัด ประชากรสุนัขเพิ่มมากขึ้น และอาจจะเกิดอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ เทศบาลนครพิบูลย์โลก จึงจัดสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อนำสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครพิบูลย์โลกไปบำบัดฟื้นฟู กรณีเจ็บป่วย ช่วยลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครพิบูลย์โลก

และนำสุนัขจรจัดเข้าร่วมฝึกสุนัขจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีองค์ความรู้ ผ่านการฝึกโดยตรงจากศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครราชสีมา เพื่อถ่ายทอดทฤษฎีการฝึกสุนัขให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครพิบูลย์โลก เพื่อให้ได้ความรู้และไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้

“เป็นโครงการหาบ้านให้น้องหมา เพื่อลดปริมาณจำนวนประชากรสุนัขในศูนย์สงเคราะห์สัตว์วังทอง ที่มีมากกว่า 300 ตัว โดยนำสุนัขมาฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น แล้วให้ผู้ต้องการเลี้ยงสุนัขสามารถมาเลือกสุนัขที่ชอบนำกลับไปเลี้ยงได้ ให้สุนัขได้มีบ้านและมีคนให้ความรักอีกครั้ง”

กันยวิษฐ์